



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 9-7-2017

Chúa nhật 14 Thường niên

### Ách của tôi êm ái

LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30

Lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

### SUY NIỆM

Khi quy hoạch thành phố tương lai, người ta không quên dành một khu vui chơi giải trí. Nghỉ ngơi thư giãn là một nhu cầu quan trọng cho những ai sống trong nền kinh tế thị trường. Nghỉ ngơi không chỉ cần cho thân xác hay trí óc. Nghỉ ngơi còn cần cho tâm hồn. Cái tâm của chúng ta cần được sống trong an tĩnh giữa sóng gió dao động, giữa chợ đời bon chen. Nhiều người bị suy nhược thần kinh, bị stress. Có người tự tử vì không đủ sức để tiếp tục sống.

(xem tiếp trang 2)

## Đức Tổng giám mục Luis Ladaria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, thay thế Đức hồng y Müller

WHĐ (2.7.2017) – Hôm qua thứ Bảy 1 tháng Bảy, Toà Thánh Vatican đã công bố rằng nhiệm kỳ Bộ trưởng của Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller tại Bộ Giáo lý Đức tin sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng Bảy, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã không tái bổ nhiệm Đức hồng y Müller, nhưng bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, Dòng Tên, 73 tuổi, vào chức vụ này.

Quyết định đã được chính thức công bố trong một Thông cáo của Toà Thánh ra ngày 1 tháng Bảy, trong đó có lời cảm ơn của Đức Thánh Cha đối với Đức hồng y Müller về nhiệm kỳ Bộ trưởng của ngài.

Ngày 2 tháng Bảy là ngày kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Đức hồng y Müller với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bao gồm cả các chức vụ Chủ tịch: Ủy ban giáo hoàng *Ecclesia Dei*, Ủy ban giáo hoàng về Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế.



Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer

Đức Tổng giám mục Ladaria, Tổng giám mục hiệu toà Thibica và là thư ký Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2008, sẽ kế nhiệm Đức hồng y Müller trong các chức vụ trên.

(xem tiếp trang 3)

## Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi Hội nghị lần thứ 40 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc



WHĐ (4.7.2017) – Từ ngày 03 đến 08 tháng Bảy 2017, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) có trụ sở tại Roma đã họp Hội nghị lần thứ 40. Trái với truyền thống đã có từ lâu, năm nay Đức giáo hoàng không đến gặp gỡ các tham dự viên của Hội nghị FAO, nhưng gửi đến Hội nghị một sứ điệp qua Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin.

Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức giáo hoàng:

\*\*\*

Thưa Ngài chủ tịch,

Tôi xin gửi lời chào trân trọng và thân ái tới Ngài và tất cả các đại diện các quốc gia thành viên của FAO, nhân dịp quý vị họp Hội nghị lần thứ 40 của Tổ chức này.

Tôi cũng gửi lời chào đến ông Tổng giám đốc và các nhà lãnh đạo của các tổ chức quốc tế khác có mặt tại Hội nghị nhằm đưa ra câu trả lời thích đáng cho các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thực phẩm mà hàng triệu người đang mong đợi.

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Đức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Gánh nặng của nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ. Gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối hiện tại. Gánh nặng phải mang vì người khác... Tất cả những ai bị căng thẳng và lo âu, chán chường và mệt mỏi. Tất cả những ai muốn tìm một chút nghỉ ngơi. Hãy đến với Ngài, ta sẽ gặp được sự an tĩnh.

Hãy mang lấy ách của tôi. Đức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài mà những kẻ đến với Ngài phải mang. Ngài không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường hẹp mà ít người muốn đi, về thánh giá mà ta phải vác để theo Ngài. Như thế sự an bình thứ thái Ngài hứa ban đâu phải là thứ bình an rẻ tiền, không cần từ bỏ. Đó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì xác tín là mình đang làm đúng ý Thiên Chúa.

Nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ, thì là vì chúng được đón nhận trong tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. “Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó” (thánh Átinh).

Hãy học với tôi. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta làm học trò của Ngài. Chúng ta học trường Giêsu, học Thầy Giêsu, học bài Giêsu. Bài học nằm nơi chính trái tim Ngài: “Vì tôi có trái tim hiền hậu và khiêm nhu.” Khi mang trong mình những tâm tình của Thầy Giêsu thì tâm hồn ta sẽ được bình an trở lại. Chúng ta cần theo học Thầy Giêsu suốt đời, cần lột bỏ những tự hào về khôn ngoan thông thái, cần sống hồn nhiên khiêm tốn như trẻ thơ. Chỉ như thế chúng ta mới được Thầy Giêsu mạc khải, và đưa vào thế giới của Thiên Chúa.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công nghị Hồng y và trao mũ cho 5 tân Hồng y

WHĐ (29.6.2017) – Chiều thứ Tư 28-06-2017, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Công nghị hồng y thường lệ và công khai để trao mũ hồng y và chỉ định tước hiệu nhà thờ cho 5 vị tân Hồng y đã được ngài công bố hôm 21 tháng trước.

Nghi thức trao mũ hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi cử hành Phụng vụ Lời Chúa với bài Phúc âm theo Thánh Marcô (10,32-45), nói về cuộc hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem, trong đó Chúa loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Người, cùng với câu chuyện của hai người con ông Đêbêdê xin đặc ân được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa .

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:

\*\*\*



“Chúa Giêsu đi trước họ”. Đó là hình ảnh trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe (Mc 10,32-45). Hình ảnh ấy được dùng làm bối cảnh cho cử hành mà chúng ta sắp thực hiện: Công nghị tấn phong tân Hồng y.

Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người biết rõ những gì đang chờ Người ở đó; và nhiều lần Người đã nói với các môn đệ điều ấy. Nhưng giữa trái tim của Chúa Giêsu và trái tim của các môn đệ có một khoảng cách mà chỉ mình Chúa Thánh Thần mới có thể lấp đầy. Chúa Giêsu biết điều này, nên Người kiên nhẫn với các môn đệ. Người nói thẳng với họ và, nhất là Người dẫn đầu họ. Người đi trước họ.

Trên đường đi, các môn đệ phân tâm với những lo lắng chẳng liên quan gì đến “đường hướng” của Chúa Giêsu, đến ý muốn của Người - là một với ý của Chúa Cha. Và như chúng ta đã nghe, hai anh em Giacôbê và Gioan

nghĩ rằng được ngồi bên tả bên hữu của Vua của Israel thì thật là tuyệt (x. câu 37). Họ không nhìn thấy thực tế! Họ tưởng mình thấy mà không thấy, tưởng mình biết mà không biết, tưởng mình hiểu rõ hơn người khác mà không hiểu...

Trái lại thực tế thì hoàn toàn khác hẳn, đó chính là điều Chúa Giêsu luôn nghĩ đến và điều ấy hướng dẫn bước chân Người. Thực tế, đó là thập giá, đó là tội của thế gian mà Người đã đến để mang lấy và nhổ tận gốc ra khỏi thế giới của con người. Thực tế, đó là những người vô tội đang gánh chịu đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh và khủng bố; là các hình thức nô lệ không ngừng phủ nhận phẩm giá con người, ngay trong thời đại của nhân quyền; thực tế, đó là những trại tị nạn mà đôi khi còn giống như địa ngục hơn là luyện ngục; thực tế, đó

là chủ trương loại trừ một cách có hệ thống tất cả những gì không còn hữu dụng, kể cả con người.

Đó là điều Chúa Giêsu đã thấy, khi Người lên Giêrusalem. Trong đời sống công khai của Người, Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy lòng nhân hậu của Chúa Cha bằng cách chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức (x. Cv 10,38). Nay Người biết đã đến lúc phải đi đến cùng, phải loại trừ căn nguyên của sự dữ, và

vì thế, Người nhất quyết đến với thập giá.

Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta đang cùng đi với Chúa Giêsu trên hành trình này. Cách riêng, tôi ngõ lời với anh em, các tân hồng y thân mến. Chúa Giêsu “đang đi trước anh em”, và Người truyền cho anh em *kiên quyết* đi theo Người trên con đường của Người. Người kêu gọi anh em hãy nhìn vào *thực tế*, đừng để cho mình bị phân tâm bởi những điều lôi cuốn hay những viễn tượng khác. Người không kêu gọi anh em trở thành những “hoàng tử” của Giáo hội, “ngồi bên hữu hay bên tả của Người”. Người kêu gọi anh em phục vụ như Người và cùng với Người. Phục vụ Chúa Cha và anh chị em mình. Người kêu gọi anh em, hãy đương đầu, như Người đã làm, với tội lỗi của thế gian và những ảnh hưởng của nó đối với nhân loại ngày nay. Bằng cách bước

(xem tiếp trang 3)



## Sứ điệp của

### Đức giáo hoàng Phanxicô...

1. Tôi rất lấy làm tiếc rằng hôm nay tôi không thể hiện diện với quý vị như truyền thống vẫn có từ khi FAO bắt đầu có mặt tại Roma. Vì thế, tôi đã xin Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin chuyển đến quý vị sứ điệp khích lệ và ủng hộ của tôi, cũng như lòng trân trọng và quý mến của tôi đối với những công việc đòi hỏi mà quý vị phải thực hiện.

Toà Thánh theo sát công việc của cộng đồng quốc tế và muốn trợ giúp những nỗ lực của cộng đồng ấy để thúc đẩy các mục tiêu tiến bộ và phát triển không chỉ trên lý thuyết, mà còn thực sự loại bỏ được nạn đói và suy dinh dưỡng. Tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng muốn cung cấp bánh ăn hàng ngày cho mọi người là không đủ. Nhưng, cần nhận ra rằng mọi người đều có quyền ấy và phải được hưởng quyền ấy. Nếu các mục tiêu mà chúng ta tiếp tục đề ra vẫn còn xa vời, thì phần lớn đó là vì thiếu một nền văn hoá liên đới, không phát triển được trong nhiều hoạt động quốc tế khác, thường bị ràng buộc bởi chủ nghĩa thực dụng của những con số thống kê hoặc mong muốn đạt hiệu quả mà lại thiếu ý tưởng chia sẻ.

Cam kết của mỗi quốc gia nâng cao mức dinh dưỡng của mình, cải thiện hoạt động nông nghiệp và điều kiện sống của người dân nông thôn, được thể hiện trong việc khuyến khích nông nghiệp, tăng sản lượng hoặc trong việc thúc đẩy phân phối thực phẩm một cách hiệu quả. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Thực ra, điều mà những mục tiêu đó đòi hỏi là phải luôn ghi nhận rằng quyền của mỗi người được thoát khỏi đói nghèo phụ thuộc vào nghĩa vụ của toàn thể gia đình nhân loại, nghĩa vụ giúp đỡ một cách thiết thực cho những người nghèo túng.

Vì thế, khi một quốc gia không có khả năng đáp ứng đầy đủ do mức độ phát triển, do điều kiện nghèo đói, khí hậu thay đổi hoặc tình trạng mất an ninh không cho phép, thì FAO và các tổ chức liên chính phủ khác cần phải can thiệp cụ thể và có hành động liên đới thích đáng. Vì của cải mà Thiên Chúa Đấng Tạo hoá đã ủy thác cho chúng ta là dành cho mọi người, có một nhu cầu cấp thiết cho tình liên đới để làm tiêu chuẩn tạo cảm hứng cho mọi hình thức hợp tác trong các mối quan hệ quốc tế.

(xem tiếp trang 4)

2. Thoáng nhìn tình hình thế giới hiện nay, chúng ta không thấy một bức tranh dễ chịu. Nhưng chúng ta không thể cứ lo lắng, hay tệ hơn, cam chịu. Thời điểm khó khăn rõ rệt này phải làm cho chúng ta ý thức hơn nữa rằng nạn đói và suy dinh dưỡng không chỉ là những hiện tượng tự nhiên hoặc mang tính cấu trúc của những khu vực địa lý cụ thể, mà phát sinh từ một hoàn cảnh phức tạp hơn của tình trạng kém phát triển, gây ra bởi thói dửng dưng của nhiều người và tính ích kỷ của một số người. Các cuộc chiến tranh, hành động khủng bố và tình trạng di dân bắt buộc, vốn không ngừng gây cản trở hoặc ít nhất mạnh mẽ quyết định cả những nỗ lực hợp tác, không phải là không thể tránh khỏi, nhưng là hậu quả của các quyết định cụ thể. Chúng ta đang đối phải đối phó với một cơ chế phức tạp, vốn chủ yếu đè nặng lên những người dễ bị tổn thương nhất, đó là những người không chỉ bị loại trừ khỏi tiến trình sản xuất, mà còn thường bị buộc phải rời bỏ đất đai để tìm kiếm nơi ẩn náu và hy vọng. Cũng vậy, các quyết định với đầy đủ tự do và ý thức sẽ xác định những dữ kiện liên quan đến việc trợ giúp các nước

(xem tiếp trang 4)

### Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công nghị Hồng y...

theo Người, anh em cũng đi trước dân thánh của Chúa, mắt luôn nhìn lên thập giá và sự phục sinh của Chúa.

Và giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ, chúng ta hãy tin tưởng nài xin Chúa Thánh Thần lấp đầy mọi khoảng cách giữa trái tim của chúng ta và trái tim của Chúa Kitô, để trọn đời sống chúng ta trở nên cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta.

\*\*\*

Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập Công nghị Hồng y thường lệ để đặt thêm các tân Hồng y; lần đầu vào ngày 22-02-2014, lần thứ hai vào ngày 14-02-2015, và lần thứ ba vào ngày 19-11-2016. Tổng cộng Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt thêm 61 Hồng y.

Sau khi kết thúc Công nghị, các tân Hồng y đã đến chào thăm Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô tại Đan viện *Mater Ecclesiae*.

(Bài giảng: chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp của Libreria Editrice Vaticana)

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

để thấy Chúa hiện diện  
và hoạt động trong đời con.

Sống giữa một thế giới đầy lọc  
lừa và đe dọa,  
xin cho con đừng trở nên cứng cõi,  
khép kín và nghi ngờ.

Xin dạy con sự hiền hậu  
để con biết cảm thông và bao  
dung với tha nhân.

Xin dạy con sự khiêm nhu  
để con dám buông đời con cho Chúa.

Cuối cùng, xin cho con sự bình an  
sâu thẳm,  
vui tươi đi trên con đường hẹp  
với Ngài,  
hạnh phúc và được cùng Ngài  
chịu khổ đau. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

### Đức Tổng giám mục Luis Ladaria được bổ nhiệm...

Toà Thánh đã không cho biết Đức hồng y Müller sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ nào sau đó.

Đức hồng y Müller, năm nay 70 tuổi, được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan quan trọng nhất trong Giáo triều Rôma, trước khi ngài từ nhiệm vào năm 2012.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức hồng y Müller đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin và ba Ủy ban trên sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, để Đức hồng y Müller phục vụ trọn nhiệm kỳ 5 năm trong các chức vụ này, và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng Bảy.

Đức hồng y Müller được biết là một người bảo thủ trong Giáo triều Roma, và khác hẳn với các vị giám chức người Đức khác, ngài ủng hộ các giải thích có tính truyền thống hơn về Chương 8 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng *Amoris Laetitia* của Đức giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2016; chương này bàn về việc rước lễ của những người ly dị và tái hôn, và nhấn mạnh rằng điều đó không vi phạm giáo huấn của Giáo hội.

Ngoài việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ladaria thay thế Đức hồng y Müller, Toà Thánh Vatican cũng công bố việc bổ nhiệm Đức hồng y Giuseppe Betori, Tổng giám mục Firenze, làm thành viên của Bộ Tuyên Thánh. ■

(CNA/EWTN News)

## Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô...

nghèo. Những trợ giúp ấy cứ giảm đi hàng ngày, mặc dù những lời kêu gọi vẫn được lặp đi lặp lại trước những tình huống khủng hoảng ngày càng tệ hại đang xảy ra ở nhiều nơi trên hành tinh.

Chúng ta cần biết rằng trong những trường hợp này, quyền tự do lựa chọn của mỗi người phải đi đôi với tình liên đới với mọi người, liên quan đến nhu cầu thực sự và việc thực hiện một cách đầy thiện ý những hứa hẹn đã cam kết hoặc tuyên bố. Về vấn đề này, với mong muốn khuyến khích các chính phủ, tôi muốn đóng góp một cách tượng trưng cho chương trình của FAO cung cấp hạt giống cho các gia đình ở nông thôn tại những khu vực vừa bị ảnh hưởng bởi các xung đột vừa bị hạn hán. Hành động này được thêm vào những việc làm mà Giáo hội đang thực hiện theo ơn gọi riêng của mình là đứng về phía người nghèo trên trái đất và đồng hành với sự dấn thân hiệu quả của mọi người để giúp đỡ họ.

Cam kết này do Chương trình Phát triển 2030 đòi hỏi chúng ta, khi nhắc lại ý tưởng rằng an toàn lương thực là một mục tiêu không thể trì hoãn thêm nữa. Tuy nhiên, chỉ có một nỗ lực liên đới thực sự mới có thể làm giảm bớt số người bị suy dinh dưỡng và thiếu những nhu cầu của cuộc sống. Đây là một thách đố to lớn đối với FAO và với tất cả các tổ chức của cộng đồng quốc tế. Đó cũng là một thách đố mà Giáo hội phải dấn thân mạnh mẽ nhất.

Tôi hy vọng Hội nghị sẽ mang lại động lực mới cho hoạt động của FAO và có những đáp ứng thiết thực mà hàng triệu người anh chị em của chúng ta đang mong muốn và cần đến. Vì họ nhìn thấy nơi hoạt động của FAO không chỉ là những đóng góp mang tính kỹ thuật để gia tăng nguồn tài nguyên và phân phối những thành quả của sản xuất, mà còn là một dấu hiệu cụ thể và đặc biệt của tình huynh đệ giúp cho họ tin tưởng nhìn về tương lai.

Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng giàu lòng thương xót chúc lành cho quý vị và ban cho quý vị sức mạnh cần thiết để góp phần vào tiến bộ đích thực của gia đình nhân loại.

Vatican, ngày 3 tháng Bảy năm 2017

**Phanxicô**

## Philippines: Các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo ở Mindanao ủng hộ đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng Marawi

WHĐ (2.7.2017) – “Chúng tôi rất lo lắng. Những kẻ khủng bố đã đề nghị trao đổi tù nhân. Để trả tự do cho cha Teresito (Chito) Sukanob, họ đòi phải thả những người bà con và các thành viên trong gia đình của Abdullah và Omar Maute, hai người cầm đầu nhóm phiến quân. Nhưng chính phủ từ chối, vì lẽ Tổng thống Duterte đã tái khẳng định sẽ không thương lượng với những kẻ khủng bố. Marawi vẫn bị nhóm Maute chiếm cứ từ ngày 23 tháng 5 đến nay. Bây giờ chúng tôi hy vọng vào một cuộc thương lượng để giải thoát các con tin, với một cách tiếp cận toàn diện, được xã hội dân sự ở Mindanao trợ giúp. Các nhà lãnh đạo dân tộc Maranao – là dân tộc của những kẻ khủng bố – cũng như nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo khác – trong đó có những người đứng đầu Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro – tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Sự tham gia này rất hữu ích và có thể tạo ra một bước ngoặt để giải quyết tình hình bế tắc hiện nay”. Đó là lời Đức cha Edwin de la Peña, vị giám mục của giáo hạt tông thổ Marawi, nói với hãng tin *Fides*. Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng nhằm giải cứu thành phố Marawi khỏi tay nhóm khủng bố Maute – gồm những phiến quân có liên hệ với tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo. Nhóm này hiện đang cố thủ trong các hầm trú ẩn của các toà nhà cùng với các con tin, trong đó có 15 Kitô hữu.

“Qua một trong những con tin được thả – có 5 con tin được thả trong một cuộc ngừng bắn ngắn ngủi – chúng tôi được biết cha Sukanob vẫn còn sống và khoẻ mạnh. Bây giờ những kẻ khủng bố muốn dùng các con tin để bảo vệ mạng sống mình. Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn rất tế nhị và phải tìm ra một giải pháp khả thi”, Đức cha nhận định.

“Trong mấy ngày qua – Đức cha Peña nói với *Fides* – chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Hội đồng các Giám mục và các Ulema (BUC), gồm những

nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo ở Mindanao. Hội đồng đề nghị Chính phủ chọn cách tiếp cận toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng, có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và để họ đứng đầu trong các cuộc đàm phán”.



Ngày 25 tháng Sáu vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan, một số nhà lãnh đạo Hồi giáo, đóng vai trò là sứ giả của quân đội Philippines, đã gặp Abdullah Maute trong một cuộc ngừng bắn kéo dài tám giờ, nhân dịp đại lễ 'Id al-Fitr của Hồi giáo. Những kẻ cầm đầu nhóm khủng bố đã đưa ra điều kiện để trả tự do cho các con tin, trong đó có việc trao đổi tù nhân và rút quân, thông qua một thỏa thuận được Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro bảo đảm. Về phần mình, chính phủ Philippines vẫn tái khẳng định họ không muốn thương lượng với những kẻ khủng bố.

Trong khi đó, có nhiều sáng kiến liên tôn ở trong nước yêu cầu chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tại Cebu, đảo ở phía bắc Mindanao, các cộng đồng Hồi giáo đã mời gọi những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau hãy “tôn trọng và yêu thương nhau” để thúc đẩy hòa bình. Một buổi gặp gỡ cầu nguyện liên tôn diễn ra tại trung tâm hành hương của Vương cung thánh đường Chúa Hải Nhi ở Cebu, do Giáo hội và các nhà lãnh đạo Hồi giáo địa phương tổ chức. Người Hồi giáo đã công khai bày tỏ nỗi đau buồn và tình liên đới với các Kitô hữu sau những hành vi tàn bạo mà nhóm Maute đã gây ra ở Marawi. ■

(Agenzia Fides)

---

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam**  
**tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),**  
**phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)**  
**theo dạng pdf**

---